

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การประชุม The 15th ISPCAN European Regional Conference ในหัวข้อ Multi – Disciplinary Interagency Approaches to the Prevention Treatment of Child Abuse and Neglect ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องนางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม The 15th ISPCAN European Regional Conference ในหัวข้อ Multi – Disciplinary Interagency Approaches to the Prevention Treatment of Child Abuse and Neglect พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๗ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและต่อต้านการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก โดยที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กในปัจจุบัน การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยได้ให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหา ๒ ประการ ได้แก่ ปัญหาทางกฎหมาย และปัญหาทางการแพทย์ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความสำคัญในประเด็นเด็กที่เป็นบุตรของผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพ แนวโน้มการละเมิดสิทธิเด็กที่เปลี่ยนรูปแบบจากเดิมที่ผู้ละเมิดสิทธิกับเด็กจะต้องพบเจอกัน เป็นรูปแบบออนไลน์ รวมถึงบุคคลที่ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงซึ่งมักเผชิญกับความเครียด ซึ่งที่ประชุมได้เสนอให้มีการตรวจสอบสุขภาพบุคคลที่ปฏิบัติงานดังกล่าว รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด

๒. สรุปผลการจัดโครงการแข่งขันการนำเสนอในที่สาธารณะระดับมัธยมศึกษา หัวข้อเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนคู่ขนานกับการจัดการแข่งขันได้ว่าที่สิทธิมนุษยชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๐

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบสรุปผลการจัดโครงการแข่งขันการนำเสนอในที่สาธารณะ ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนคู่ขนานกับการแข่งขันได้ว่าที่สิทธิมนุษยชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๓ – ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ผลการแข่งขันปรากฏว่า มีผู้ผ่านการแข่งขันได้รับรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งสิ้น ๑๒ คน ได้แก่ รางวัล Best Speaker จำนวน ๒ คน รางวัล Second Best Speaker จำนวน ๒ คน รางวัล Honorable Speaker จำนวน ๘ คน โดยในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและอาจารย์ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการแข่งขันได้ว่าที่สิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน (AICHR Youth Debates on Human Rights ๒๐๑๗) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ได้รวบรวมข้อคิดเห็นจากแบบสอบถามซึ่งเก็บจากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อสรุปผลการประเมินโครงการแข่งขันฯ ดังกล่าว

๓. สรุปผลการจัดโครงการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษาประจำปี ๒๕๖๐

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบสรุปผลการจัดโครงการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษาประจำปี ๒๕๖๐ จัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนไทยในคณะกรรมการอิทธิพลระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน การจัดการแข่งขันฯ ประกอบด้วย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนสำหรับ นิสิต นักศึกษา” ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมนานาชาติ บางแสน จังหวัดชลบุรี และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ผลการแข่งขันปรากฏว่า มีผู้ผ่านการแข่งขันได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น ๕ คน โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน ๓ คน และรางวัลชมเชย จำนวน ๒ คน ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน ๓ คน ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน (AICHR Youth Debates on Human Rights 2017) ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการแข่งขันปรากฏว่า ตัวแทนประเทศไทยได้รับรางวัล Best Speaker จำนวน ๑ คน

๔. สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาสรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ ๒ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งวางแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนประกอบด้วย ๘ กลยุทธ์ ๒๔ กิจกรรม และมีมติเห็นชอบแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายปรับปรุงแผนดังกล่าวตามความเห็นที่ประชุม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. การประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องการประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งจะมียกประชุมประกอบด้วย คณะผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุม ดังนี้

๑. นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ๒. นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- สำหรับในส่วนของผู้แทนที่สำนักงาน กสม. ที่จะเข้าร่วมการประชุม นั้น สำนักงาน กสม. จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

และมีมติมอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รับความเห็นที่ประชุมไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖. มหาวิทยาลัยอิสลาม ประเทศมาเลเซีย เชิญนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นวิทยากร เรื่อง “Accomplishment of Muslim Women in Muslim Minority Countries” ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง มหาวิทยาลัยอิสลาม ประเทศมาเลเซีย ได้เชิญนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นวิทยากร เรื่อง “Accomplishment of Muslim Women in Muslim Minority Countries” ในการสัมมนา “Women and Development in the 21th Century : The Way Forward” ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย